

**Thư Số 154B Gửi  
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.**

\*\*\*

**Phạm Bá Hoa**

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu tháng 10/1975 trên đất Nam, chuyển đến trại tập trung Yên Bái trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh tháng 4/1978, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 và về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc Trung Cộng bị suy yếu đến mức mà nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa được nữa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

**Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:**

1. Hoa Kỳ đã thức tỉnh trước sự lừa dối của Trung Cộng.
2. Camera giám sát của Trung Cộng trong các gia đình Việt Nam.
3. Nội bộ Việt Cộng:

- a. Người dân đồng bằng Cửu Long chuyển vùng sinh sống.
- b. Phụ huynh than phiền năm học 2024-2025 với học phí trường công quá cao.

\*\*\*

## 1. Hoa Kỳ đã thức tỉnh trước sự lừa dối của Trung Cộng.

Để có được vốn từ Hoa Kỳ và phương Tây, Trung Cộng bắt đầu áp dụng chiến lược “ẩn mình chờ thời” dưới tên gọi “cải cách mở cửa” thời ông Đặng Tiểu Bình. Trên thực tế, Trung Cộng ngấm ngấm thâm nhập và thực hiện công tác gián điệp và đánh cắp kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. Vì vậy mà ngay từ đầu, Hoa Kỳ là quốc gia bị Trung Cộng lừa dối từ thời Đặng Tiểu Bình đến thời Tập Cận Bình, mãi đến bây giờ (năm 2024) Hoa Kỳ mới chánh thức nhận ra.

Về vấn đề này, **Vision Times** đã phỏng vấn **ông Ngô Văn Hân** (Wu Wenxin) -Giám Đốc Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, và là chuyên gia về Trung Cộng tại Đức quốc- ông nhận định rằng:

*“Hoa Kỳ đã tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo của Trung Cộng, với bằng chứng là Hoa Kỳ đã ban hành một số Luật nhắm vào Trung Cộng. Giai đoạn đầu, Hoa Kỳ tin vào chính sách cải cách và mở cửa của Trung Cộng sẽ từ từ đưa đến dân chủ tự do. Nhưng, cuộc thảm sát sinh viên biểu tình tại **Quảng Trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989** -còn gọi là sự kiện **Lục Tứ-** **Trung Cộng đã giết chết hơn 30.000 sinh viên. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ nhận ra sự lừa dối của Trung Cộng**”.*

*“**Năm 2019, loại virus Corona bùng phát ở Vũ Hán, Trung Cộng chẳng những che giấu sự thật, mà còn chuyển virus lây lan khắp thế giới bằng cách cung cấp tài chánh cho những người nhiễm virus du lịch ngoại quốc. Đây là lần thứ hai Hoa Kỳ nhận ra sự lừa dối của Trung Cộng.***

*“Với trợ giúp của Hoa Kỳ và Châu Âu để Trung Cộng từng bước chuyển chế độ độc tài sang chế độ dân chủ tự do, nhưng rõ ràng càng giúp họ thì người dân càng bị họ đàn áp khắc nghiệt hơn, trong khi bằng mọi cách khác nhau, Trung Cộng đã đánh cắp kỹ nghệ viễn thông tối tân của Hoa Kỳ trong thời gian hơn 50 năm qua. **Đây là sự lừa dối cao độ nhất, và đã quá đủ để Hoa Kỳ thức tỉnh**”.*

**Vấn ông Ngô Văn Hân:** “Tôi tin rằng, sau bao nhiêu lần bị Trung Cộng lừa dối nên Hoa Kỳ đã thức tỉnh hoàn toàn, bằng chứng là Hoa Kỳ đã và đang ban hành những Luật nhắm vào Trung Cộng. Gần đây nhất, là Đạo Luật Bảo Vệ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một lãnh vực rất nhạy cảm. Ngay khi chánh phủ Trung Cộng nghe tin người dân nào ủng hộ Pháp Luân Công, thì họ rất tức giận. Nếu không có sự thức tỉnh thì Hoa Kỳ đâu cần đưa ra Luật Bảo Vệ Pháp Luân Công”

Chính sách của Hoa Kỳ -**thời ông Joe Biden-** đối với Trung Cộng cũng cứng rắn -**không kém thời ông Donald Trump-** vì Đảng Dân chủ cũng đã thức tỉnh, dù là ông Biden hay là ông Trump, cuối cùng thì Đảng nào cũng phải nhìn vào ý muốn của người dân Hoa Kỳ. Ít nhất là 70% người dân Hoa Kỳ chán ghét Trung Cộng. Đó cũng là cách nhận ra Hoa Kỳ đã thức tỉnh”.

*“Một yếu tố quan trọng khác, là các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nhận ra nền kinh tế Trung Cộng là không thể cứu vãn được, vì nền kinh tế này bắt đầu suy thoái từ năm 2015. Hai năm trước -năm 2022- tôi nói kinh tế Trung Cộng đang đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn mà không thể cứu được”.*

“Thực tế mà nói, các chính trị gia phương Tây cũng nhận thấy nền kinh tế Trung Cộng đang dần đến sụp đổ. Trước đây, Trung Cộng sợ phương Tây phản đối việc họ đàn áp Pháp Luân Công, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, và những người bất đồng chính kiến. Nhưng giờ đây, Trung Cộng trở nên cứng rắn, nếu bị phương Tây chỉ trích thì Trung Cộng sẽ loại phương Tây khỏi thị trường của họ, vì vậy mà nhiều chính trị gia và doanh nhân phương Tây không dám chỉ trích vấn đề nhân quyền của Trung Cộng”.

“Nhưng, những người hiểu biết ở phương Tây từ lâu đã nhận ra rằng, Trung Cộng đã và đang lừa dối thế giới, nhất là Hoa Kỳ và Châu Âu. Quyển sách có tựa **“Cuộc đua Marathon 100 năm”**, với nội dung là một chiến lược của Trung Cộng sẽ thay Hoa Kỳ thống trị thế giới” Quyển **The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower**, của **tác giả Michael Paul Pillsbury**. Ông là chiến lược gia chính sách đối ngoại, cố vấn chính sách quốc phòng, chuyên gia về Trung Cộng, và là cựu viên chức trong chính phủ Hoa Kỳ. Cựu Tổng Thống Donald Trump, từng ca ngợi **ông Pillsbury là người có uy tín hàng đầu về vấn đề Trung Cộng**”.

**Ông Ngô Văn Hân** nhận định nội dung quyển sách, có đoạn: “Từ năm 1949, Trung Cộng đã quyết định là họ sẽ trở thành bá chủ thế giới trong vòng 100 năm, với thủ đoạn là áp dụng chính sách lừa dối Hoa Kỳ càng nhiều điều tốt đẹp càng tốt. Ông Pillsbury thông thạo tiếng Trung Hoa, quyển sách của ông kể về chính sách Trung Cộng qua từng bước lừa dối Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây như thế nào”.

“Một quyển sách khác có tựa là **“Chiến Tranh Vô Hình”**, với nội dung Trung Cộng lặng lẽ nắm quyền bá chủ thế giới, trong khi giới tinh hoa Hoa Kỳ ngủ sâu”. Quyển **Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept**, của **tác giả Robert Spalding**. Ông Robert Spalding từng là cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng Thống Donald Trump. Chính sách của Tổng Thống Trump đối với Trung Cộng, phần nào có gói ghém quan điểm của vị cố vấn an ninh quốc gia này”.

Quyển sách của ông Robert Spalding có đoạn: “Trung Cộng với “cuộc chiến vô hình” chống Hoa Kỳ từ rất sớm, Trung Cộng sử dụng các phương thức xâm nhập vào Hoa Kỳ. Chẳng hạn như một số lượng lớn điệp viên giả làm sinh viên quốc tế, những người trao đổi văn hóa, những học giả, doanh nhân, du lịch, ..v.v... **Họ đều là những kẻ lừa dối Hoa Kỳ**, và làm nhiều việc đằng sau hậu trường nên gọi là ‘vô hình’”.

“Trung Cộng lợi dụng sự ngưỡng mộ của người phương Tây đối với văn hóa truyền thống và lịch sử Trung Hoa, để ngụy trang cho họ thành người sáng tạo và bảo vệ nền văn hóa vĩ đại của Trung Hoa. Thật ra, họ là kẻ hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Hoa từ ngàn xưa. Nhưng điều này, người phương Tây không bị Trung Cộng lừa, mà vì họ rất thích văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông Robert Spalding cũng vậy, vì sau khi sống ở Bắc Kinh vài năm, ông ấy phát hiện Trung Cộng hoàn toàn là kẻ dối trá ở cấp chiến lược, vì vậy ông đã viết **quyển sách “Chiến Tranh Vô Hình” để vạch trần trò lừa đảo lớn của Trung Cộng**”.

Đến **học giả Chung Kiêm Hoa** (Zhong Jianhua), trong chương trình “Âm Thanh Như Tiếng Chuông Lớn” của Đài Á Châu Tự Do (RFA), ông nhận định rằng: “Dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đắc cử Tổng Thống, chính sách của Hoa Kỳ vẫn chống Trung Cộng, vì họ thấu hiểu chiến lược đối trá của Trung Cộng, **nhưng chính sách của đảng Cộng Hòa thì cứng rắn hơn**. Các quốc gia phương Tây cũng đều như vậy”.

**“Bà Kamala Harris -Phó Tổng Thống Hoa Kỳ- là người mang lại lợi ích tương đối lớn cho Trung Cộng. Bà giữ chức vụ hiện tại đã hơn ba năm rưỡi, nhưng không có một quan điểm rõ ràng đối với Trung Cộng. dù có một lần tiếp xúc với ông Tập Cận Bình. Thời là Thượng Nghị Sĩ, Bà Kamala Harris đã thúc đẩy hai dự luật chống lại Trung Cộng là dự luật Hong Kong và dự luật Tân Cương, nhưng người tài trợ cho hai dự luật này là ông Rubio, đảng viên Đảng Cộng Hòa. Đối với Trung Cộng, Bà Kamala Harris là một người rất dễ uốn nắn, và là kẻ thù quen thuộc”.**

**“Ông Tào Gia Siêu nhận định: “Nền kinh tế Trung Cộng phát triển là nhờ ngoại thương, nhưng giờ đây “cỗ xe tam mã” đã chết, bất động sản và đầu tư ngoại quốc không còn khả thi nữa. Hiện Trung Cộng đã ban hành luật để giữ bí mật quốc gia, quy định các nhà khai thác hệ thống internet phải hợp tác với cơ quan điều tra và giám sát để bảo vệ bí mật nhà nước, thậm chí có thể bị cấm ra ngoại quốc nếu họ vi phạm. Những điều này dẫn đến tình trạng, chẳng những doanh nhân ngoại quốc không đầu tư vào, mà trái lại các nhà đầu tư ngoại quốc lần lượt rút vốn và rời khỏi Trung Cộng”.**

**“Trong khi lãnh vực đầu tư ngoại quốc đang chảy máu, nhưng tôi thấy ông Tập Cận Bình không có ý định xoa dịu họ, mà ngay sau phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cộng sản, chỉ còn lại con đường xuất cảng sản phẩm và bán phá giá. Nếu ông Trump lên nắm chức Tổng Thống, ông ấy sẽ chặn hoàn toàn lối vào của Trung Cộng, vì Hoa Kỳ là khách hàng lớn nhất của Trung Cộng. Đến lúc đó, nền kinh tế Trung Cộng sẽ sụp đổ”.**

Sau cùng là nhận định của ông Chung Kiếm Hoa: **“Tôi cũng tin rằng, nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống, ngoại thương của Trung Cộng sẽ “chết” và nền kinh tế Trung Cộng sẽ thật sự khốn khổ. Vì vậy mà Trung Cộng muốn có một người có thể đàm phán với họ sau khi ngồi vào ghế Tổng Thống Hoa Kỳ, cho nên họ rất hoan nghênh bà Kamala Harris”.** (tóm lược bài trong e-mail tienggoinsonsong@ ... ngày 4/8/2024, dẫn tin từ bài của Lý Tịnh Dao trong Vision Times)

## **2. Camera giám sát của Trung Cộng trong các gia đình Việt Nam.**

“Camera giám sát” (mắt thần) của Trung Cộng mà những gia đình Việt Nam sử dụng trong nhà, hệ lụy như thế nào?

**Cô Thảo Minh** -nhân viên văn phòng tại thành phố Huế- lắp đặt camera giám sát trong nhà sau khi sinh con đầu lòng. Vợ chồng cô không biết hình ảnh và âm thanh gia đình mình có thể bị người khác theo dõi từ một nơi rất xa. Thương hiệu camera mà gia đình cô sử dụng là **Yoosee** do Trung Cộng sản xuất. Thảo Minh (không phải tên thật), chia sẻ khi được hỏi về sử dụng camera mà cô đang dùng:

**“Từ khi lắp đến giờ, tôi chưa bao giờ tắt camera giám sát này. Tôi có ghi danh vào gói “lưu trữ đám mây” (cloud) hằng tháng của hãng, với giá vừa phải mà dễ sử dụng. Nếu không ghi danh, tôi chỉ có thể theo dõi con mình trong lúc camera thu hình, nhưng sau đó không thể xem lại nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thật ra thì tôi không biết những rủi ro bị lộ những hình ảnh và âm thanh trong gia đình, trước khi phóng viên đài BBC phỏng vấn. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cập nhật phần mềm hay quan tâm việc bảo mật khi sử dụng camera”.**

**“Vợ chồng tôi mua camera an ninh này từ cơ sở thương mại điện tử online tại Việt Nam. Mua về, vợ chồng tôi tự lắp ráp, mục đích là để theo dõi em bé bằng điện thoại di động, với ứng**

dụng của hãng sản xuất camera, thấy tiện thì sử dụng chứ không nghĩ tới việc kho lưu trữ các thước phim đó bị ai ăn cắp. Từ lúc bắt đầu sử dụng camera đến nay, gia đình tôi chưa bao giờ tắt camera, vì thấy không có gì cần tắt”.

**Anh Hoàng Nhật** -chuyên viên lắp ráp camera an ninh tại thành phố Huế- chia sẻ:

“Hầu như mọi khách hàng mà tôi tiếp xúc, đều có suy nghĩ như cô Thảo Minh. Tôi chưa gặp ai hỏi chi tiết về lưu trữ cả. Khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, phẩm chất hình ảnh, và mức độ tiện lợi khi theo dõi những gì cần thiết. Số lượng camera của Nhật Bản, của Đại Hàn, mà tôi bán được từ trước tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì giá camera Trung Cộng rất thấp so với camera của Nhật Bản và Đại Hàn”.

“Vì vậy mà camera giám sát tại Việt Nam nhập cảng từ Trung Cộng chiếm khoảng 90%, trong tổng số camera do nhà nước cũng như gia đình người dân sử dụng. Nhưng, camera của Trung Cộng cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch, trong đó có **một số dòng sản phẩm kết nối với máy chánh đặt tại Trung Cộng**. Đó là tài liệu được nêu ra trong cuộc tọa đàm hồi tháng 5/2024 "Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng căn bản cho camera giám sát", do Cục An Toàn Thông Tin thuộc Bộ Thông Tin & Truyền Thông Việt Nam phối hợp cùng báo Vietnamnet tổ chức. Theo Vietnamnet, hai công ty của Trung Cộng là **Dahua, và HikVision** cùng các công ty con của họ, **chiếm gần hết thị trường camera tại Việt Nam**”.

Theo thống kê của **Tổng Cục Quan Thuế Việt Cộng**, thị trường **Việt Nam hiện sử dụng từ 10 đến 15 triệu camera giám sát đang hoạt động**, cho thấy sự bùng nổ của khuynh hướng sử dụng camera giám sát trong đời sống.

Trong khi tài liệu **thị trường Metric** cho biết: “Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, các camera giám sát do các công ty Trung Cộng sản xuất, như: Imou, Ezviz, Yoosee, Fnkvision, và Tp-link, trong nhóm được bán chạy nhất trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong số đó, cửa hàng **"Camera gia đình 88"** có doanh thu cao nhất. Khi **đài BBC** vào trang web của cửa hàng này, ba sản phẩm bán chạy nhất là thương hiệu camera Imou của công ty Dahua, với giá từ khoảng 450.000 đồng tới 900.000 đồng”.

Truyền thông nhà nước cho biết: “Camera không chỉ xuất hiện trong các gia đình, mà các cơ quan chánh phủ cũng như các thành phố sử dụng rất nhiều, với mục đích giám sát giao thông cũng như trật tự xã hội. Không riêng gì Việt Nam, Trung Cộng cũng thống lĩnh thị trường camera giám sát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các công ty Trung Cộng như: Hikvision, Megvii, Dahua, có thể không phải là những cái tên quen thuộc với nhiều người, nhưng sản phẩm của họ có thể được lắp đặt trên đường phố cũng như trong các gia đình tại nhiều nơi”.

**Sử dụng camera giám sát trong gia đình, hại nhiều hơn lợi.**

Các chuyên gia cảnh báo rằng: “Việc lưu trữ tin tức cá nhân nhạy cảm trong camera giám sát mà không giữ bí mật, sẽ gặp nhiều rủi ro bị lộ hình ảnh, âm thanh, và tin tức trong gia đình. Tại Việt Nam, những rủi ro đó lại là chuyện bình thường, dù báo chí trong nước cũng nhiều lần cảnh báo về thực trạng này, chỉ vì người sử dụng không hiểu “âm mưu thâm độc của Trung Cộng. Một khảo sát tại Việt Nam hồi năm 2020, cho thấy có đến 70% camera không cập nhật mật khẩu hoặc mật khẩu yếu, nên thường bị tấn công mà không biết....”

“Trường hợp nữ ca sĩ Văn Mai Hương, đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Chuyện là cuối năm 2019, camera an ninh tại nhà riêng của nữ ca sĩ bị xâm nhập. Hệ lụy sau đó là những clip riêng tư và hình ảnh nhạy cảm của cô bị truyền đi trên hệ thống internet, và những

tài liệu này đã được camera thu hình từ năm 2015. Báo chí Việt Nam giải thích, camera an ninh mà Văn Mai Hương sử dụng là loại camera IP, chỉ cần có wifi là dùng được. Tài liệu hình ảnh từ camera này sẽ được truyền và lưu trữ tại máy chủ của hãng camera bên Trung Cộng. Khi tin tặc lấy được tin tức của camera, chúng sẽ xâm nhập được vào máy chủ và lấy cắp những tài liệu này”.

**Tạp chí điện tử Tri Thức (news.vn) khẳng định: "Phần lớn tài liệu mà camera tại Việt Nam thu vào, đều vòng qua Trung Cộng".**

**Tháng 5/2024, báo Thanh Niên có bài viết: "Camera giám sát được xem là nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ những tin tức hình ảnh đều chuyển về Trung Cộng".**

Trong khi báo **Đầu Tư** cho biết: "Thị phần camera gia đình chiếm đến 60%, và doanh thu chiếm 48%".

**Đài BBC** giả định: "Nếu Trung Cộng nắm được một lượng lớn tài liệu và hình ảnh từ camera an ninh ở Việt Nam -cả trong gia đình lẫn nơi công cộng- khi trò chuyện với các chuyên gia về việc các công ty hay chính phủ Trung Cộng sử dụng vào mục đích gì?"

**Joe Anh Nguyễn** -nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường Đại Học Oregon State- khẳng định: "Việc sử dụng những thước phim thu từ các camera giám sát để huấn luyện cho AI, là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngành kỹ nghệ máy tính sẽ phân tách hình ảnh hay thị giác máy tính (computer vision) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Cộng và Hoa Kỳ ...".

**Nguyễn Anh Vũ** -nhà khoa học của một công ty kỹ nghệ tài chính tại Việt Nam- **trả lời đài BBC:** "Một thước phim về đời sống trong gia đình Việt Nam thì không có giá trị bao nhiêu, nhưng hàng trăm ngàn thước phim như vậy là một vấn đề. Nguồn tài liệu lớn đã quý, nhưng kho tài liệu được phân loại và "dán nhãn" (labelled) càng quý hơn nhiều. "Dán nhãn", là khi từng vật thể chuyển động trong các thước phim đều được dán nhãn mô tả, chẳng hạn như đó là gì, có màu sắc nào, hình thù ra sao, tần suất xuất hiện".

"Một phóng sự năm 2018 của **New York Times** cho thấy, Trung Cộng có một lực lượng lao động đông đảo chuyên về "dán nhãn" các hình ảnh, các thước phim để phục vụ cho AI, cũng như hệ thống giám sát công dân nước này. Với khối lượng tài liệu khổng lồ như vậy, người ta có thể nghĩ ra được rất nhiều mục đích sử dụng. Chẳng hạn, nếu các công ty hay chính phủ Trung Cộng tiếp nhận những tài liệu đó, họ sẽ biết các mặt hàng nào được người Việt Nam ưa chuộng, thiết kế các mặt hàng đó như thế nào,... để tập trung xuất cảng những loại hàng hóa như vậy đến Việt Nam ...".

**Bà Anh Thu** -chuyên nghiên cứu về bang giao quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đề cập đến vấn đề an ninh quốc gia, bà nói: "Chính phủ các nước có thể gặp phải nguy cơ mất an ninh quốc gia, nếu hệ thống camera giám sát không đáp ứng được những tiêu chuẩn. **Đặc biệt, các camera giám sát được lắp đặt ở những khu vực nhạy cảm như tòa nhà chính phủ và căn cứ quân sự, có thể làm lộ bí mật nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội".**

**Tổ chức Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)** -một tổ chức truyền thông quốc tế do Hoa Kỳ tài trợ- hồi đầu tháng 5/2024 cho biết: "**Camera của Dahua và Hikvision (Trung Cộng), đang sử dụng tại các địa điểm nhạy cảm ở Đông Âu, bao gồm một căn cứ quân**



**sự ở Romania và trụ sở Cảnh Sát Đặc Biệt ở Hungary, phần lớn tài liệu và hình ảnh thu được đều chuyển về “máy chủ” ở Trung Cộng”.**

**Đài BBC** từng thử nghiệm bằng cách mua camera giám sát Hikvision của Trung Cộng, lắp đặt ngay trong văn phòng của đài này hồi năm 2023, kết quả là: **“Tin tặc đã thành công và có thể xem được chuyện gì đang xảy ra tại văn phòng, thậm chí biết được cả mật khẩu của các nhân viên khi họ nhập vào”.**

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022, nhóm vận động về quyền riêng tư **Big Brother Watch**, nhận được 806 phản hồi từ các cơ quan công quyền trên khắp Vương Quốc Anh, xác nhận là họ sử dụng camera của Hikvision hoặc Dahua. Các chuyên gia an ninh lo ngại rằng: **“Các camera này có khả năng được sử dụng như “con ngựa thành Troy” để gây rối loạn cho các hệ thống internet và xâm nhập vào các máy tính, từ đó sẽ gây ra tình trạng bất ổn dân sự”.**

**Giáo sư Fraser Sampson** -Ủy Viên Ban Giám Sát Camera An Ninh Anh Quốc- cảnh báo rằng: **“Cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia bao gồm nguồn cung cấp điện, hệ thống giao thông, sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi, đang trong tình trạng dễ bị tổn thương, vì phụ thuộc rất nhiều vào việc giám sát từ xa, nên người nào đó có thể xâm nhập vào thì họ dễ gây ra hỗn loạn”.**

**Quay trở lại với Thảo Minh**, cô chia sẻ: **“Tôi vẫn cần sử dụng camera giám sát để theo dõi con nhỏ từ xa, mỗi khi vợ chồng tôi đi làm hoặc đi ra ngoài có chuyện cần. Tôi đã thử gọi đến một số nhà bán lẻ sản phẩm kỹ nghệ nổi tiếng ở Việt Nam, họ đều hướng dẫn nên mua các camera giám sát do Trung Cộng sản xuất vì giá rẻ. Nhưng sau khi hiểu được những rủi ro tai hại, giờ đây, khi có một trong hai vợ chồng -hoặc cả hai ở nhà- chúng tôi xoay camera vào tường không cho nó giám sát gì nữa”.** (tóm lược bài của đài BBC ngày 8/7/2024)

### **3 . Nội Bộ Việt Cộng.**

#### **a. Người dân đồng bằng sông Cửu Long chuyển sang vùng khác sinh sống.**

**Ngày 29/5/2024**, trong phiên họp tại Quốc Hội, các Đại Biểu Quốc Hội thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trình bày nhiều khía cạnh, đã gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của người dân. Điển hình là:

**Trần Văn Sáu** -đoàn Đại Biểu tỉnh Đồng Tháp- trích dẫn báo cáo chánh phủ về vấn đề thiên nhiên biến đổi bất lợi cho đời sống, như:

**“Thiên tai liên tục, hạn hán, thời tiết gay gắt, gây nên sạt lở sạt lún tại hầu hết các tỉnh vùng đồng bằng Cửu Long. Người dân rất lo sợ, vì hết sống chung với ngập lụt liên miên, giờ lại sống chung với hạn hán, xâm nhập mặn liên tục, đến sạt lở sạt lún rình rập, bủa vây. Không thể tưởng tượng là giữa vùng đồng bằng sông nước như thế, mà bà con phải thức đêm đi hàng mấy cây số để xin từng xô nước sạch nhờ các mạnh thường quân cứu trợ để đem về sinh hoạt”.**

**“Đề nghị chánh phủ quan tâm đến tỉnh Đồng Tháp nói riêng, và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung,**

**vùng này cần có những biện pháp mưu sinh thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề này đang đe dọa sự sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. **Hồi tháng 4/2024,****

**11/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về hạn mặn.** Nhiều giải pháp cấp bách được thực hiện, như: “Trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khởi động xây dựng lại các hồ chứa nước ngọt, thay đổi tập quán canh tác, .... Theo nguyện vọng của cử tri, họ đề nghị chính phủ quan tâm đến những giải pháp mà các nhà khoa học đã khuyến cáo về vấn đề biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

**Thứ nhất.** Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát, nâng cao năng lực dự báo hạn mặn, để người dân kịp thời thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cây trồng, và vật nuôi cho phù hợp.

**Thứ hai.** tăng cường quản trị và khai thác tài nguyên nước dưới mặt đất, và khoáng sản. Thời gian qua, việc khai thác nước ngầm không đúng cách, dẫn đến tình trạng sụt lún sụt lún. Và việc khai thác cát ở lòng sông quá mức làm hạ thấp đáy sông, làm cho nước mặn xâm nhập sâu vào vườn tược đồng ruộng”.

**Thứ ba.** Nghiên cứu xây dựng các đập ngầm tại đê ngăn mặn, đây là giải pháp mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng hiệu quả. Cùng lúc, ưu tiên cấp chi phí xây dựng và hoàn thiện hệ thống các công trình trữ nước ngọt cho vùng tứ giác Long Xuyên, và Đồng Tháp Mười... Thực hiện kế hoạch cung cấp nước ngọt cho các khu vực bị hạn mặn có nước ngọt sinh hoạt cho người dân”.

**Vấn Đại Biểu Trần Văn Sáu:**

“Về lâu về dài, cần xây dựng hệ thống đê biển, cùng các công đập kiểm soát nước mặn. Đây là dự án lâu dài bền vững đối phó với nước biển dâng cao, cũng là giải pháp để chống sụt lún sụt lún mà hầu hết vùng đồng bằng Cửu Long đều bị. Sụt lún, sụt lún, nước biển dâng, ... nếu chúng ta không hành động kịp thời, chỉ vài chục năm nữa sẽ không còn đồng bằng sông Cửu Long. Hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, đời sống của người dân sẽ càng khó khăn hơn, thu nhập giảm mạnh đối với người sống dọc theo ven biển, nông thôn buộc phải bỏ nhà cửa, ruộng đồng, quê hương để di cư đến nơi khác”.

**“Trong 10 năm qua, có khoảng 1.700.000 người đã rời khỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long, một tỷ số cao gấp đôi so với mức bình quân của cả nước. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống, cho thấy sự cần thiết phải hành động vì những thiệt hại, mất mát vượt quá khả năng chống chịu và thích ứng của người dân trong vùng. Điều này, rất cần sự quan tâm của chính phủ”.** (tóm lược bài của nhóm phóng viên báo Pháp Luật ngày 28/5/2024)

**Xin nhắc lại. Chiều 12/8/2023,** trong buổi họp gồm các cấp lãnh đạo của các Bộ, Ngành, cấp trung ương, và lãnh đạo 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long- Thủ Tướng Việt Cộng tuyên bố: **“50 năm qua, diện tích rừng ngập mặn Miền Tây bị giảm đến 80%. Riêng giai đoạn 2011-2016, mỗi năm mất 300-500 mẫu tây, hàng ngàn nhà dân dọc ven biển, ven sông, và kênh rạch, đều bị ảnh hưởng. Tốc độ sụt lún sụt lún đất ở Miền Tây cao gấp 3 đến 4 lần, có nơi gấp tới 10 lần, so với mực nước biển dâng cao. Nói chung, với tình trạng hiện nay, Miền Tây có nguy cơ chìm dần xuống biển”.**

**b. Phụ huynh than phiền năm học 2024-2025 với học phí trường công quá cao.**



Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến ngày tựu trường năm học 2024 - 2025, nhưng phụ huynh học sinh nhận lời kêu gọi phải đến Quận Hoàng Mai, Hà Nội, để bốc thăm nếu may mắn thì con được vào trường công. Khi được vào học trường công, cũng là gánh nặng về các khoản tiền phải đóng cho nhà trường.

Hiện nay tại Hà Nội, đa số phụ huynh đang “gồng mình” tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị các khoản tiền phải đóng cho trường. Những khoản chi lớn nhỏ, đủ kiểu đủ dạng, đang biến mùa khai giảng trở thành “con ác mộng” đối với nhiều gia đình, và phóng viên đài VOA (Hoa Kỳ) đã phỏng vấn một số phụ huynh sau đây:

*(Phụ huynh chờ bốc thăm với hy vọng cho con vào trường công)*

**Chị Nguyễn Thị Dương** -buôn bán lặt vặt tại quận Ba Đình, Hà Nội- than thở: “*Không cần phải đến tháng 9 mà ngay tuần rồi, theo gợi ý của thầy giáo cô giáo, con trai của tôi vào lớp 4 đã bắt đầu đi học thêm để gọi là làm quen với trường lớp. Lớp học thêm này -dù chỉ bắt đầu một tháng trước ngày vào năm học mới, nhưng cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với tôi là mẹ đơn thân có hai con nhỏ, vì mức thu nhập của tôi chỉ vài triệu đồng một tháng*”.

*“Học phí gần như gấp đôi so với số tiền phải đóng hằng tháng trong năm học. Trong năm học mới, phải nộp **1.400.000 đồng một tháng**, kể cả tiền ăn bán trú. Còn **học thêm hè** này. thì mỗi cháu phải đóng là **2.000.000 đồng một tháng**. Để chuẩn bị cho con trai khai giảng vào đầu tháng 9/2024, tôi phải tiết kiệm chi tiêu trong suốt mấy tháng hè, gom góp được **hơn 10.000.000 đồng để nộp cho nhà trường**”.*

*“Học hè xong là vào năm học 2024 - 2025, là phải nộp một loạt tiền như sau: Tiền cho quỹ lớp + tiền quần áo đồng phục + tiền bảo hiểm + tiền để nhà trường mua máy lạnh + tiền mua các vật dụng sử dụng trong lớp học + trả tiền điện. Thật ra, chi phí cho máy lạnh, mua bàn ghế, mua quần áo đồng phục, ..v..v.. mua một lần sử dụng vài ba năm, vậy mà năm nào cũng thu những loại phí ấy. Nhà trường cho biết, các khoản tiền mà phụ huynh phải nộp, **vì nhà nước chỉ hỗ trợ phần nào trong các khoản chi đó**. Đối với tôi, khoản tiền 10 triệu đồng là khoản tiền rất lớn, tương đương với hơn hai tháng buôn bán đầu tắt mặt tối ngoài đường”.*

**Anh Phạm Thành Trung**, ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội -vợ chồng anh đều là công chức nhà nước- đòi sống kinh tế khá hơn chị Dương một chút, nhưng cũng trút lời than: “*Gia đình tôi cũng đang siết chặt các khoản chi để có tiền cho con gái 2 tuổi chuẩn bị vào năm học mới. Vì con tôi chưa đủ tuổi vào trường công, nên phải học trường tư với mức học phí hơn một đầu thu nhập của vợ chồng tôi. **Tiền học một tháng 10.000.000 đồng**, trong khi tiền lương của vợ chồng tôi cộng lại **chưa đến 20 triệu đồng**. Đó mới là lớp học thường thôi, còn lớp học với phẩm chất cao thì học phí còn cao hơn nữa. Đành phải nghiền răng cho con đi học”.*

**Anh Nguyễn Thành Nam** -cư dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội- trả lời đài VOA: “*Tôi có hai đứa con lớn vào năm học mới sẽ học cấp 3, nhưng không đậu vào trường công nên phải vào học trường tư. Cứ tới mùa khai giảng là tôi phải thắt lưng buộc bụng, chuẩn bị một khoản tiền lớn để đóng học phí. Đầu tháng 9/2024 là phải đóng một số tiền rất lớn. Trường tư thì cứ đầu năm học, họ thu học phí cho cả năm là **50.000.000 đồng một cháu**. Nhưng thà đóng một lần với một khoản tiền lớn như vậy, còn hơn là phải hằng tháng “chăm sóc thầy giáo cô giáo”, hay phải cho con đi học thêm tất bật như thường thấy ở các*



trường công. Để đáp ứng các khoản chi mùa tựu trường, nhiều gia đình được đài VOA phỏng vấn, đều cho biết họ đã có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu ngay từ khi năm học trước còn chưa kết thúc. Nói chung, cả năm phải cày sâu cuốc bẫm và để riêng ra một khoản tiền đưa cho vợ cất giữ, để đến đầu năm học mới đóng học phí, và những chi phí mua sắm cho con đi học. Còn tiền lương hằng tháng thì để chi tiêu”.

**Anh Trần Quang Hạnh** -cư dân quận Long Biên, Hà Nội- cho biết: “**Ngày 13/5/2024, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo** đề nghị: “Các ban ngành liên quan hãy thực hiện đúng quy định về mức thu học phí trong năm học 2024 - 2025. Các khoản thu ngoài học phí được cấp trên chỉ thị, phải thi hành đúng Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân cấp tỉnh, thành phố. Riêng đối với các trẻ học mầm non dưới 5 tuổi, được miễn học phí, bắt đầu từ ngày 1/9/2024”.

**Tổng Cục Thống Kê** thừa nhận: “**Bộ Giáo Dục & Đào Tạo** với vai trò quan trọng, bởi học phí chiếm tỷ lệ lớn đối với các phụ huynh tại Việt Nam. **Học phí cho các con, đang là một gánh nặng đối với phần đông các gia đình Việt Nam hiện nay, bất kể con của họ học trường công hay trường tư.** Từ góc độ chính sách, các cơ quan nhà nước, cần nâng cao hơn nữa việc thực thi các chính sách giáo dục và đào tạo, để san sẻ gánh nặng với các phụ huynh, vốn cũng là niềm mong mỏi của các gia đình tại Việt Nam mà bấy lâu nay chưa được đáp ứng”. (tóm lược bài của Nguyễn Lai trong e-mail dienbienhoabinh@ ... ngày 9/8/2024)

### **Nhận định riêng về giáo dục.**

Tôi nghĩ là Các Anh cũng như người dân đều hiểu rằng, bất cứ người lãnh đạo -hay nhóm lãnh đạo- với chiến lược phát triển quốc gia dân tộc trong 15 năm hay 25 năm trước mắt như thế nào, thì hoạch định chính sách giáo dục -và những chính sách yểm trợ- phải đào tạo những tầng lớp chuyên môn thích ứng với chiến lược phát triển. Phụng sự quốc gia dân tộc, chính là chiến lược của cấp lãnh đạo.

Nhưng với nhóm cầm quyền Việt Cộng, chiến lược giáo dục của họ là phục vụ cho phát triển đảng và bảo vệ đảng, mà bản chất của đảng là độc tài + dối trá + tự cao + tham nhũng. Và vì độc tài thì không người dân nào chấp nhận, mà muốn che giấu cả xã hội phải đưa “dối trá” vào chính sách giáo dục để đào tạo từng thế hệ dối trá.

Từ năm 1954 đến năm 1975, nhóm cầm quyền Việt Cộng áp dụng chính sách giáo dục dối trá trên đất Bắc, và từ năm 1975 họ áp dụng chính sách giáo dục dối trá trên toàn cõi Việt Nam, đến nay là năm 2024 họ vẫn tiếp tục như vậy. Và họ đã thành công với một xã hội sống với nhau bằng dối trá, đến mức ai mà không dối trá thì không thể sống được. Các Anh hãy đọc vài nhận định về giáo dục Việt Nam thời Việt Cộng:

**Ông Thuận Hữu** -Chủ Tịch Hội Nhà Báo kiêm Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân: “... Thực tế, mở máy điện toán (computer) ra là thấy mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, chửi không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như những bài hát hay. Tại sao lại chửi? Và chửi để làm gì? Chửi ai? Và ai chửi? Có lẽ đây là những câu hỏi được đặt ra chứ không phải hỏi ai, và tự trả lời với vẻ hài lòng thích thú. Vì người ta muốn chửi từ lâu mà chưa được chửi, bởi cái chế độ đã tạo ra cái xã hội hôm nay -xã hội chủ nghĩa dối trá- nên cần phải chửi. “**Chửi**”, thật sự trở thành nếp sống văn hóa Việt Nam trong từng hoàn cảnh. **Chửi là một thứ “vũ khí” để chống lại đối phương, chống lại kẻ thù, vì không có cách gì khác hơn là... chửi.** (trích trong VietnamNet ngày 22/10/2019)

**Ông Trần Quốc Thuận**, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội: “*Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vết tiền của nhà nước. Nhưng mà nỗi đau lớn nhất là mất đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống.*”

**Đại Tá Nguyễn Khải**, nhà văn Quân Đội Nhân Dân: “*Người cộng sản nói dối lem lèm, nói dối li lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn, đành phải nói dối theo.*”

**Tiến Sĩ khoa học Lương Văn Kế**, giảng viên tại Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Hà Nội. Ông đồng tình với quan điểm của những nhà nghiên cứu xã hội học khi kết luận rằng: “**Đạo đức giả của người Việt Nam hiện nay là chuẩn mực văn hoá của xã hội Việt Nam thời cộng sản.** Người nào không biết gian trá, không biết bịa đặt thì không thể sống được ...”

**Nhà giáo Trần Phương**, đương nhiệm Chủ tịch Hội Khoa Học & Kinh Tế Việt Nam. Năm 2010, ông chủ tọa hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện Đại Hội XI của đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi diễn giải từng đoạn, ông nhấn mạnh: *Chúng ta tự lừa dối chúng ta, và chúng ta lừa dối người khác. Chủ nghĩa cộng sản chỉ để bị nghiền hạ. Chủ nghĩa xã hội đã thất bại. Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng*”

**Nhà giáo Trần Ngọc Thêm**, có bài viết “**Bệnh thành tích và bệnh giả dối trong Giáo Dục rất nặng**”, với tỷ lệ theo bậc học: (1) **Học sinh tiểu học**, nói dối với cha mẹ là 22%. (2) **Học sinh trung học cơ sở**, nói dối với cha mẹ đến 50%. (3) **Học sinh trung học phổ thông**, nói dối với cha mẹ lên đến 64%. (4) **Và sinh viên đại học**, nói dối với cha mẹ, lên đến mức 80%..



**Nhà Giáo Thái Hạo**: “*Nhà giáo chúng tôi không được đứng thẳng để làm người, làm sao dạy học sinh làm người lương thiện được. Bởi, giáo viên phải ngoan ngoãn im lặng mà làm theo đảng, có ai đó trung thực thẳng thắn thì bị hành hạ, bị đuổi ra khỏi trường. Vậy, muốn yên thân thì phải hèn...*”

**Nhà giáo Đặng Hùng Võ**: “*Hơn nửa đời người gắn bó với ngành giáo dục, tôi thấy chính sách giáo dục đã khuyến khích sự gian dối ngay trong môi trường giáo dục bởi những thành tích ảo*”

“*Nhìn vào ngân sách nhà nước năm 2024, như sau: (1) Bộ Công An với 113.271 tỷ đồng. (2) Bộ Giáo Dục & Đào Tạo 7.711 tỷ đồng. (3) Bộ Y Tế 7.010 tỷ đồng. Nhìn con số đó, nhiều bạn làm trong ngành giáo dục & đào tạo, cũng như ngành y tế, xót xa cho ngành mình chẳng khác con rơi con rớt...*” (trích trong bài của 24HMONEY ngày 14/3/2024)



Đúng là nhóm cầm quyền Việt Cộng “bảo vệ đảng là quan trọng bậc nhất”, với “thanh bảo kiếm” là Công An, chỉ vì dối trá nên sợ người dân nổi dậy, dối trá đến mức gắn liền hai chữ “**Nhân Dân**” sau hai chữ “**Công An**”.

## **Kết luận.**

Tôi tin là khi Các Anh được sống với chính tâm hồn bình thản của con người bình thường trong xã hội, Các Anh dễ dàng nhận ra nhóm cầm quyền trong Bộ Chính Trị không có kiến thức của nhà lãnh đạo, bằng chứng là họ không quan tâm gì đến tổ quốc dân tộc, mà chỉ biết có đảng thôi, nhưng họ tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”.

Căn cứ vào bài học tham mưu mà tôi học tại Trường Đại Học Quân Sự năm 1960, đồn trú trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu tại Sài Gòn, dạy rằng: “**Người lãnh đạo** là người có **kiến thức** thích ứng với nhiệm vụ, cộng với **nhân cách** khi tiếp xúc với các cấp trên cũng như cấp dưới, được các cấp dưới tin tưởng và thi hành nhiệm vụ với tất cả khả năng và cả tâm hồn của họ. “**Uy tín**” của cấp lãnh đạo là đó, và khi các cấp trên, cấp dưới, cũng như người dân, tin tưởng vào uy tín vị lãnh đạo, thì cơ hội đạt đến thành công càng cao.

Theo ý nghĩa đó, nhóm “đỉnh cao trí tuệ” chỉ ngang tầm với “nhóm cầm quyền” thôi.

Trong tình hình hiện nay, cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng đang suy yếu trên các lãnh vực, và từ trong nước đến ngoại giao quốc tế. Tôi rất hy vọng là Các Anh nhận ra những gì tôi trình bày, và Các Anh luôn sẵn sàng để khi cơ hội chợt đến -nhất là biến cố chính trị tại Trung Cộng, hoặc nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn- là Các Anh lập tức đứng lên, toàn dân sẽ đứng cạnh Các Anh, cùng Các Anh làm nên lịch sử bằng cách triệt hạ chế độ cộng sản độc đảng, độc quyền, độc tài, độc đoán, và độc ác nhất suốt dòng lịch sử Việt Nam oai hùng từ khi lập quốc hơn 4.000 năm trước. Bởi, **không quốc gia nào hành động thay cho Việt Nam mình đâu Các Anh à, mà họ chỉ sẵn sàng trợ giúp Việt Nam mình xây dựng và phát triển đất nước.**

Từ đó, người Việt Nam trong nước và người Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau vá lại mảnh giang sơn đã “rách loang lỗ” bởi những Hiệp Ước của Việt Cộng giao đất giao biển cho Trung Cộng, xóa tan những “vết da beo trên da thịt quê hương” mà hiện nay là những làng mạc có công nhân hay quân lính Trung Cộng mà người Việt bị cấm vào. Cùng nhau khôi phục lại nền văn hoá nhân bản và khoa học dù phải trải qua hai ba thế hệ mới thành công, và cùng nhau phát triển một xã hội dân chủ pháp trị mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình.

Hãy nhớ, “**Tự do**, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. **Không có dân chủ**, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. **Muốn được sống trong Tự Do**, chính chúng ta phải tranh đấu, vì Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng.

Texas, ngày 20 tháng 8 năm 2024

Pham Bá Hoa

\*\*\*

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:  
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)



VIỆT NAM VĂN HIẾN

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM